

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
TRUNG ƯƠNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2023

THƯ NGỎ

Chương trình Xuân yêu thương 2024

Kính gửi: Quý công ty, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm.

Một mùa Tết nữa lại sắp về trên khắp mọi nẻo đường đất nước. Đâu đâu cũng hân hoan đón chào một mùa xuân mới. Tết đến xuân về, không chỉ là dịp để sum họp gia đình, mà còn là niềm vui của ông bà, cha mẹ khi được quây quần bên con cháu để đón một năm mới bình an và sung túc.

Thế nhưng, bên cạnh những người khỏe mạnh và may mắn có được một cái Tết trọn vẹn bên gia đình thì tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh của những người bệnh vô gia cư, không có thân nhân, đã nhiều năm coi bệnh viện như ngôi nhà duy nhất của họ. Với những bệnh nhân này, họ không chỉ thiếu thốn tình thương, sự chăm sóc, quan tâm từ phía gia đình mà còn luôn trong hoàn cảnh khó khăn về vật chất khi sự chu cấp từ ngân sách của nhà nước và bệnh viện còn nhiều eo hẹp. Đôi khi, chỉ là một vài cái bánh, cái kẹo, một chiếc áo mới hay một phần quà nhỏ cũng đủ để những người bệnh cười vui và cảm thấy ấm áp mỗi dịp Xuân về.

Vì vậy, với mong muốn mang đến một mùa Tết sum vầy, hạnh phúc và an lành cho các bệnh nhân ở lại ăn tết tại Bệnh viện. Đồng thời, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua mặc cảm, tự ti về bệnh tật, gia đình và an tâm tiếp tục điều trị. Phòng Công tác xã hội & Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 lên kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2024” nhằm trao tặng 1.000 phần quà cho các bệnh nhân ở lại Bệnh viện điều trị không về quê ăn Tết, trong đó có bệnh nhân vô gia cư, không có gia đình, người thân tại Bệnh viện nhân dịp năm mới 2024.

Với nguồn kinh phí eo hẹp, Phòng Công tác xã hội & Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Quý công ty, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tham gia cùng bệnh viện nhằm chia sẻ những khó khăn đến với các bệnh nhân không về quê ăn Tết điều trị nội trú tại đây. Những đóng góp, hỗ trợ của Quý công ty, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm không chỉ là sự cảm thông, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ bệnh nhân mà còn là liều thuốc tinh thần giúp người bệnh an tâm điều trị và mau chóng hồi phục, hòa nhập với cộng đồng, xã hội.

Mọi sự đóng góp xin gửi về:

1. Phòng Công tác Xã hội & Truyền thông – Giáo dục sức khỏe - Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: **02513.946.282**
2. Số tài khoản: **67910002345555** - Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 - Ngân hàng BIDV (Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

Rất mong đón nhận được sự chung tay, sẻ chia để giúp bệnh nhân có được một cái Tết ấm áp, trọn đầy.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.CTXH.

